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Fyrirspurn

til dómsmálaráðherra um aukin meðlög.

Frá Margréti Frímannsdóttur.

1. Hefur verið athugað hvernig unnt sé að auðvelda innheimtu aukinna meðlaga, sér-
framlaga og menntunarframlaga samkvæmt úrskurðum sýslumanna?

2. Ef svo er, hver var niðurstaðan? Ef ekki, hyggst ráðherra beita sér fyrir breytingum sem
tryggja þessar greiðslur og auðvelda innheimtu þeirra?


